

Số: 93/BC-HĐND

Gia Lai, ngày 01 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (*Báo cáo tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XI*)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Chương trình số 665/CTr-HĐND ngày 05/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động năm 2019;

Thực hiện Chương trình số 76/CTr-HĐND ngày 05/01/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Chương trình công tác năm 2019; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019

1. Về công tác tham gia chuẩn bị nội dung Kỳ họp HĐND tỉnh:

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tích cực tham gia cùng với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình tại các kỳ họp thứ Tám, thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XI. Chủ động tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "*Về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2019*" và thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI thuộc lĩnh vực Dân tộc. Đồng thời, tham gia cùng các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung khác do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Chín- HĐND tỉnh khóa XI đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức 02 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề, bao gồm: "*Việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh*", "*tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh*". Nội dung, chương trình, kế hoạch, đề cương giám sát được chuẩn bị chu đáo và được gửi tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan theo đúng quy định. Ban đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành có liên quan và Ban Dân tộc HĐND các huyện,

